



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

9 สิงหาคม 2565



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ



โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สถานการณ์ประจำวัน

- สถานการณ์ในประเทศ 9 ส.ค. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 1,955 ราย ผู้ป่วยสะสม 4,609,406 ราย เสียชีวิต 33 ราย เสียชีวิตสะสม 31,663 ราย รักษาหายเพิ่ม 2,294 ราย รักษาหายสะสม 4,556,769 ราย ยังรักษาอยู่ 20,947 ราย สถานการณ์ทั่วโลก มีผู้ติดเชื้อ 589,918,745 (+492,270) ราย 6,438,212 (+1,230) ราย รักษาหาย 561,617,588 (+1,039,657) ราย

ประเด็นสำคัญ

1. ลดระดับการเตือนภัยโควิด 19

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ข่าวสด, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, ผจก.รายวัน 360 องศา, กท.ธุรกิจ) เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, แนวหน้า, ไทยรัฐ, สยามรัฐ, คมชัดลึก, ผู้จัดการ, เดลินิวส์, TNN, Ch7, springnews, hfocus, mcot, nationtv, js100, thebangkokinsight, isaranews, workpointtoday, soudhitalk, ch3plus, soudhitalk) ทีวีทุกช่อง

- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. กล่าวภายหลังการประชุม กกก.โรคติดต่อแห่งชาติ ว่า สำคัญจากที่ประชุม 4 เรื่อง คือ 1. เห็นชอบนโยบายการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคโควิด 19 หลังการระบาดใหญ่ ให้ รพ. ทุกสังกัดอนุญาตให้จัดหาต้านไวรัสเองตั้งแต่ 1 ก.ย. 65 เป็นต้นไป สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยจาก สปสช. ได้เหมือนกับโรคติดต่ออื่น ๆ รักษาได้ตามสิทธิ 2. พิจารณาปรับโควิด 19 จากโรคติดต่ออันตรายเป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง เริ่ม 3 ต.ค. 65 3. รับทราบสถานการณ์และการเฝ้าระวังสายพันธุ์ในประเทศไทยที่มีแนวโน้มพบผู้ติดเชื้อมากขึ้น แต่ประชาชนมีความเข้าใจกับโรคมากขึ้น 4. รับทราบสถานการณ์โรคฝีดาษวานร

2. โอมิครอนสายพันธุ์ย่อย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ข่าวสด, แนวหน้า, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (ข่าวสด, แนวหน้า, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, กท.ธุรกิจ, คมชัดลึก, TNN, js100, acnews, thaigov, thailandplus, thebankgokinsight, newtv) ทีวีทุกช่อง

- นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เผยสถานการณ์สายพันธุ์ย่อยของเชื้อไวรัสโควิด 19 ในประเทศไทย รอบสัปดาห์ที่ผ่านมา ตรวจ 382 ตัวอย่าง พบส่วนใหญ่เป็นสายพันธุ์ย่อยโอมิครอน BA.4 และ BA.5 จำนวน 322 ตัวอย่าง เป็น BA.1 เพียง 1 ตัวอย่าง เป็น BA.2 จำนวน 58 ตัวอย่าง และ BA.2.75 อีก 1 ตัวอย่าง ส่วนการติดเชื้อในกลุ่มคนที่เดินทางมาจากต่างประเทศส่วนใหญ่ ยังเป็น BA.4 และ BA.5 เช่นกัน นอกจากนี้ ยังพบสายพันธุ์อื่น ๆ ที่โผล่ขึ้นมา คือ BA.2.75 ที่เป็นประเด็นในประเทศอินเดีย วันนี้ในประเทศไทยพบแล้ว 5 ราย อาการหนัก 1 ราย ส่วน BA.4.6 ที่พบในสหรัฐฯ ในไทยยังไม่พบ แต่มีการเฝ้าระวัง

3. โควิด 19 ส่งผลต่อสตรีมีครรภ์

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยโพสต์)

- รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ฯ โพสต์ว่า มีผลงานวิจัยจากอินเดีย ศึกษาลักษณะผิดปกติของรกในหญิงตั้งครรภ์ อายุครรภ์ตั้งแต่ 20 สัปดาห์ขึ้นไป ที่ตรวจพบว่าติดเชื้อโควิด 19 จำนวน 173 คน พบว่า 26 คน ติดเชื้อแบบมีอาการ โดย 15 คน มีอาการรุนแรง ในขณะที่ 6 คนเสียชีวิตจากภาวะแทรกซ้อน 13 คน ตั้งครรภ์แฝด แท้ง 4 คน คลอดก่อนกำหนด 90 คน ที่น่าสนใจคือ จากการตรวจรกทั้งหมด 179 ชิ้น พบว่า มีความผิดปกติต่าง ๆ สูงถึง 49.16% อาทิ เส้นเลือดที่มาหล่อเลี้ยงรกผิดปกติ ลิ้มเลือดอุดตัน ฯลฯ ซึ่งให้เห็นว่า ความผิดปกติของรกที่เกิดขึ้นนั้นน่าจะมีความสัมพันธ์กับปัญหาการเสียชีวิตของทารก (ทารกตายคลอด) ปัญหาทารกที่มีคะแนนประเมินทารกแรกเกิดต่ำ รวมถึงภาวะแทรกซ้อนอื่นๆ จากการตั้งครรภ์ได้ อย่างไรก็ตาม ยังจำเป็นต้องมีการศึกษาเพิ่มเติม





โรคฝีดาษวานร

สถานการณ์ในประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (แนวหน้า, เดลินิวส์, บางกอกโพสต์, มติชน) เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, ไทยโพสต์, กรุงเทพธุรกิจ, สำนักข่าวไทย, สวท, INN, nation, thailandplus) ทีวีช่อง 3, 5, NBT, TNN)

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. กล่าวถึง สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคฝีดาษวานร ในประเทศไทย โดยมีผู้ติดเชื้อยืนยัน 4 ราย ส่วนนทท.ชาย ชาวฝรั่งเศส อายุ 32 ปี ผลพิสูจน์ว่าไม่ได้เป็นโรคฝีดาษวานร การติดตามผู้ใกล้ชิดมีผู้ติดเชื้อ ส่วนมาตรการฉีดวัคซีนป้องกันโรคฝีดาษวานร จะมีการฉีดวัคซีนให้กับบุคลากรทางการแพทย์ในพื้นที่ที่มีกลุ่มเสี่ยง

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>และฉีดเฉพาะผู้มีประวัติสัมผัสหรือผู้ติดเชื้อ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน</p> <p>- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ได้กำกับไปยังกองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและกักกันโรค และด่านควบคุมโรคติดต่อท่าอากาศยานนานาชาติ ให้ตรวจคัดกรองผู้เดินทางมาจากประเทศที่มีการแพร่ระบาดอย่างเข้มงวด รวมถึงมีมาตรการเฝ้าระวังในสถานพยาบาล หากพบผู้ที่มีอาการตุ่ม ผื่นตามองขึ้นตามอวัยวะต่างๆ ให้รีบส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ และหากผลเป็นบวก จะเข้าไปควบคุมกลุ่มเสี่ยงไม่ให้แพร่กระจายเชื้อต่อทันที พร้อมย้ำว่าโรคฝีดาษวานรไม่ได้ติดต่อย่างหรือมีความรุนแรง หากมีความเสี่ยง มีการสัมผัสกับผู้ป่วยโรคฝีดาษวานร หรือมีอาการสงสัย สามารถเข้ารับการตรวจเชื้อได้ที่โรงพยาบาลที่ใกล้บ้านได้ทันที</p> <p>- นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า สายพันธุ์ที่พบในโลกและไทย เป็นสายพันธุ์แอฟริกันตะวันตก มี B.1 กับ A.2 สำหรับประเทศไทย ได้ตรวจผู้ติดเชื้อฝีดาษวานร จำนวน 4 ราย และทำการถอดรหัสพันธุกรรมพบเป็นสายพันธุ์ A.2 จำนวน 3 ราย และสายพันธุ์ B.1 จำนวน 1 ราย โดยทั้งหมดเป็นสายพันธุ์แอฟริกาตะวันตก ทั้งนี้กรมวิทยาศาสตร์ สามารถเพาะเชื้อฝีดาษวานร และเริ่มกระบวนการทดสอบระดับภูมิคุ้มกันในคนที่เคยปลูกฝีดาษ โดยเอาเลือดมาทดสอบกับเชื้อฝีดาษวานร รวมถึงกำลังเปิดรับอาสาสมัคร 3 กลุ่ม คืออายุ 40 ปี, 50 ปี, 60 ปีขึ้นไป รวม 30-40 คน คาดใช้เวลา 1 สัปดาห์ จะทราบผล</p> <p>- นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผย สธ.ได้สั่งจองวัคซีนป้องกันฝีดาษ และคาดว่าจะสามารถนำเข้ามาประมาณปลายเดือนส.ค 2565 ทั้งนี้ นายกฯ ได้ติดตามสถานการณ์โรคฝีดาษวานรอย่างใกล้ชิด และสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหาแนวทางป้องกันและควบคุมโรคไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดในวงกว้าง แม้สถานการณ์ยังไม่รุนแรง แต่ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดและรอบคอบ</p> <p>สถานการณ์ต่างประเทศ</p> <p>ลื่อนำเสนอ : นสพ.แนวหน้า</p> <p>- กัมพูชาเตรียมส่งตัว ออสมอนด์ ชิชาซิริม อินเซเรม วัย 27 ปี ชาวไนจีเรีย ผู้ป่วยโรคฝีดาษวานรจากต่างประเทศรายแรก และรายเดียวในกัมพูชา ซึ่งหายดีแล้วกลับไนจีเรียประเทศบ้านเกิดและห้ามเขาเดินทางเข้ากัมพูชาอีกเป็นเวลา 3 ปี</p>	
<p> กัญชา</p>	
<p>ประเด็นสำคัญ</p> <p>ลื่อนำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์ คอลัมน์ ตรีศูล</p> <p>- รัฐบาลรวบรัดเร่งรับกัญชาเสรีเพื่อการแพทย์ ไม่เตรียมรับสิ่งที่จะเกิดตามมา ผลคือสินค้าผสมกัญชาขายเกลื่อน จากซอสปรุงรสอาหาร สารพัดเครื่องดื่มไปถึงขนมเด็ก บราวนี่, เยลลี่ ฯลฯ แยกว่านั่น คือ ตู้จำหน่ายกัญชาแบบกดปุ่ม ติดป้ายห้ามจำหน่ายให้ผู้อายุต่ำกว่า 20 ปี ต้องแสดงบัตรประชาชนก่อนซื้อ แสดงบัตรให้ดูแค่ตรวจสอบหรือ ยอมรับเสียว่าการแพทย์ตามหลังการค้า และกำลังทำร้ายสังคม โปรตริบแก้ไข ไม่เอาแต่แก้ตัว</p>	-
<p> ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</p>	
<p>รณรงค์การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่</p> <p>ลื่อนำเสนอ : นสพ.(ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์, เดลินิวส์, thailandplus, thaigov, hfocus, newtv)</p> <p>- ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. เปิดงานรณรงค์การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ สัปดาห์นมแม่โลกในเดือนวันแม่แห่งชาติ ภายใต้แนวคิด "Step up for Breastfeeding, Educate and Support : เสริมพลัง สร้างความรู้ ก้าวสู่วิถีนมแม่" จากข้อมูลการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทยปี 2562 พบว่า มีทารกเพียงร้อยละ 14 ที่ได้กินนมแม่อย่างเดียวยังในช่วง 6 เดือนแรกของชีวิต สธ.ได้ตั้งเป้าหมายในปี 2568 ทารกร้อยละ 50 จะได้กินนมแม่อย่างเดียวยัง 6 เดือน ซึ่งสอดคล้องตามเป้าหมายของทุกประเทศทั่วโลก</p> <p>- นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า นมแม่มีสารอาหารมากกว่า 200 ชนิด นมแม่หยดแรกเปรียบเสมือนวัคซีนในการป้องกันโรค เพราะในน้ำนมแม่มีภูมิคุ้มกันโรคที่ไม่สามารถหาได้จากอาหารอื่น เป็นสายใยความผูกพันจากแม่ไปสู่ลูก ส่งผลดีต่อพัฒนาการทางกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม ลดโอกาสเกิดภาวะทุพโภชนาการของเด็ก</p>	-
<p>เปิดอาคารผู้ป่วยนอก</p> <p>ลื่อนำเสนอ : นสพ. (thailandplus, thaigov, hfocus, opt-news)</p> <p>- นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดสธ. เปิดอาคารผู้ป่วยนอกรพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จ.ตาก รองรับบริการขยายบริการให้ผู้ป่วยได้รับการบริการที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ลดความแออัด และลดระยะเวลารอคอย โดยได้สนับสนุนทรัพยากรที่จำเป็นต่อการจัดระบบบริการสุขภาพและการรักษาพยาบาลให้มีประสิทธิภาพสูงสุด และสร้างหลักประกันคุณภาพให้ครอบคลุมประชาชนทุกกลุ่ม โดยยึดผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง อาคารผู้ป่วยนอกหลังนี้นับว่าเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยเพิ่มศักยภาพและคุณภาพบริการของโรงพยาบาลให้ดียิ่งขึ้น</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ฟันผุ-โรคปริทันต์ กระทบลูกในท้อง</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : นสพ. (มติชน, ข่าวสด) เว็บไซต์ (ผจก., newtv)</p> <p>- นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เตือนหญิงท้อง หากมีฟันผุ หรือมีโรคปริทันต์ ทำให้มีโอกาสสูงถ่ายทอดเชื้อจากแม่สู่ลูกได้ เพื่อสุขภาพช่องปากที่ดีของลูก หญิงตั้งครรภ์ควรดูแลสุขภาพช่องปากตนเองอย่างเหมาะสม ด้วยการแปรงฟันตามสูตร 2-2-2 คือ แปรงฟันอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง เช้าและก่อนนอน โดยแปรงฟันนาน 2 นาทีขึ้นไป ด้วยยาสีฟันผสมฟลูออไรด์ และงดกินอาหาร 2 ชั่วโมง หลังแปรงฟัน รวมทั้งทำความสะอาดช่องฟันด้วยไหมขัดฟัน เพื่อลดโอกาสที่จะสูญเสียฟันเพิ่มขึ้น</p>	-
<p>ออกกำลังกายให้หัวใจแข็งแรง</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ (แนวหน้า, thailandplus, thebangkokinsight)</p> <p>- นพ.เอนก กนกศิลป์ ผอ.สถาบันโรคทรวงอก แนะนำการออกกำลังกายอย่างพอดีและเหมาะสม นอกจากจะสามารถช่วยให้ร่างกายแข็งแรง เพิ่มภูมิต้านทานโรค ลดไขมันในเลือด ยังสามารถช่วยให้หัวใจแข็งแรงได้อีกด้วย การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพในผู้ป่วยโรคหัวใจ สามารถทำกิจกรรมต่างๆ รวมถึงการออกกำลังกายได้ โดยการเลือกออกกำลังกายที่เหมาะสม จะทำให้ผู้ป่วยมีหัวใจที่แข็งแรงขึ้น แต่ถ้ามไม่เหมาะสมหรือมากเกินไป ก็อาจเป็นอันตรายต่อหัวใจได้ โดยควรออกกำลังกายด้วยความระมัดระวัง และปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัด</p>	-